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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 

เริ่มประชุม  เวลา 14.15 น. 

นายเกรียงเดช ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ข้าราชการ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(เลขานุการสภาฯ)  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ  สมัยที่  
    3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอังคาร ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  
    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติ         
    สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  
    (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2552 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหาร      
    ส่วนตำบล ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่า
    กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
    จึงจะเป็นองค์ประชุม ผู้ที่มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุวันนี้
    จำนวน 9 ท่าน ลากิจ 3 ท่าน คือ นายธรรมเนียม ไทยเสน นายวิทยา    
    แดงเพ็ชร และนายสุทีป บุญคง ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ ประกาศ
    อำเภอบ้านนาสาร เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
    2562 ของสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำพุ  ด ้วยประธานสภา        
    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้มีหนังสือร้องขอต่อนายอำเภอบ้านนาสาร 
    เพ ื ่ อขยายเวลา  สม ัยประช ุมสาม ัญ  สม ัยท ี ่  3 ประจำป ี  2562                 
    ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ออกไปอีกมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 
    เพื่อพิจารณาวาระแปรญัตติ วาระลงมติ และวาระอื่นๆ อาศัยอำนาจตาม
    ความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร  
    ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  (ฉบับที ่ 6) พ.ศ. 2552            
    จึงอนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ของสภา
    องค์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำพุ  ออกไปอีกมีกำหนดไม่เก ิน 15 วัน            
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั ่วกัน ประกาศ ณ วันที ่ 23 เดือน สิงหาคม      
    พ.ศ. 2562 นายการุณ ประเสริฐยศ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
    ชำนาญการ) รักษาการแทน นายอำเภอบ้านนาสาร เรียนประธานสภาฯ 
    ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   กราบเรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู ้เข้าร่วม
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทุกท่าน ในวันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
    ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.15 น.   
    ก็ขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ครับ ขอเข้าระเบียบวาระที่ 
    1 นะครับ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการประชุมสภา
    ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
    สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ ่นเลือก   
    สมาชิกสภาท้องถิ ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครอง    
    ส่วนท้องถิ่นนั้น 1 คน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะ   
    ในการประชุมคราวนั้น ตามระเบียบถ้าเราไม่มีเลขานุการฯ เราก็ต้องเลือก
    เลขานุการฯใหม่ ตามระเบียบข้อ 19 ก็ขอเชิญสมาชิกได้เสนอ เพื่อเลือก
    เลขานุการฯ ทำหน้าที ่ช ั ่วคราว 1 ท่าน  ขอเชิญสมาชิกครับ ขอเชิญ        
    คุณสุรศักดิ์ เพ็ชระครับ  

นายสุรศักดิ์ เพ็ชระ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภาฯ
(ส.อบต. ม.4)   หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นายเกรียงเดช ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นเลขานุการสภาฯ 
    ชั่วคราว ครับ ขอบคุณครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพชระ   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีท่านอื่นจะเสนอบุคคลอ่ืน
(ประธานสภาฯ)   หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ถือว่า นายเกรียงเดช ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ เป็นเลขานุการ
    สภาฯชั่วคราว นะครับ ก็ขอเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เลยนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

   2.1 ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (วาระแปรญัตติ) 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ขอเช ิญคณะกรรมการแปรญ ัตติ  ช ี ้แจงต ่อสภาฯ  เก ี ่ยวก ับมต ิของ      
(ประธานสภาฯ)   คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ  

นายสายันต์ อติชาติ   ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ กราบสวัสดีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
(ส.อบต. ม.2)   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่    
    ทุกแผนก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ในการประชุม
    สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ       
    ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม    
    ได้เสนอ 1. นายสายันต์ อติชาติ 2. นายอภิชน จรูญพงษ์ 3. นายสมใจนึก 
    จันทร์ฉวาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมก็ขอรายงานผลการ      
    แปรญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563     
    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามท่ีสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลน้ำพุ ได้มีมติรับหลักการ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 และสภา
    องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน ้ำ พุ  ได ้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอ             
    แปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 
    17.00 น. ของแต่ละวัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุนั้น 
    คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มารับคำเสนอขอแปรญัตติ ในวันที่ 21 - 23 
    สิงหาคม 2562 ตามกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
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    ปรากฏว่าไม่มีผู ้ย ื ่นเสนอคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ          
    ได้ประชุมพิจารณา เมื ่อว ันที ่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติเสนอ ร่าง       
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามร ่างเดิม         
    ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
    ท้องถิ ่น พ.ศ. 2554 ข้อ 50 จึงเสนอประธานสภาองค์การบร ิหาร        
    ส่วนตำบลน้ำพ ุได้ดำเนินการต่อไป  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ  ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ ที ่ได ้รายงานผลการแปรญัตติ          
(ประธานสภาฯ)   ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้รับทราบ 

   2.2 ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 (วาระลงมติ)  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ก็ขอเข้าระเบียบวาระที่ 2.2 ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2563 (วาระลงมติ) สมาชิกทั้งหมดมี 9 ท่านนะครับ ใครเห็นชอบ  
    ให้ตรา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามร่างเดิม 
    ใครเห็นชอบยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ จำนวน  8 เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จำนวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

   2.3 ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
   สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
   ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน 420,000 บาท  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติครับ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายสนธยา โปอินทร์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ 
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 2.3    
    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
    และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและว ิทยุ  จำนวนเง ิน 420 ,000 บาท ตามระเบียบ       
    กระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
    หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ  
    จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พิจารณา 



๔ 
 

    อนุมัติ ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทราบ              
    เพ่ือดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป 

    โอนเพิ่ม   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
    ความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ 
    ไฟฟ้าและวิทยุ  

    - ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 2 ตำบล
    น้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จำนวนเงิน 90 ,000 
    บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
    1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 W มีไลน์ในตัวพร้อม USB 
    หรือเทียบเท่า        จำนวน      1  เครื่อง 
    2. สายลำโพงดรอบวายทองแดงแท้ ขนาด 0.90 ม.ม.  
         จำนวน 500 เมตร 
    3. ลำโพงฮอร์น 150WL มีไลน์หรือเทียบเท่า   
         จำนวน     4 ดอก 
    4. ไมล์พร้อมสาย    จำนวน    1 ชุด 
    5. ไมค์ลอย    จำนวน    1 คู ่
    6. ตู้แร็คใส่เครื่องขยาย   จำนวน    1 ใบ 
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของอปท.หน้าที่ 74 
    ลำดับที่ 9)   

    - ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 3 ตำบล
    น้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จำนวนเงิน 110 ,000 
    บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
    1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 W มีไลน์ในตัวพร้อม USB 
    หรือเทียบเท่า        จำนวน     1  เครื่อง 
    2. สายลำโพงดรอบวายทองแดงแท้ ขนาด 0.90 ม.ม.  
         จำนวน 1,125 เมตร 
    3. ลำโพงฮอร์น 150WL มีไลน์หรือเทียบเท่า   
         จำนวน     6 ดอก 

   4. ไมล์พร้อมสาย    จำนวน    1 ชุด 
    5. ไมค์ลอย    จำนวน    1 คู ่
    6. ตู้แร็คใส่เครื่องขยาย   จำนวน    1 ใบ 
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของอปท.หน้าที่ 74 
    ลำดับที่ 10)   

    - ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 4 ตำบล
    น้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จำนวนเงิน 110 ,000 
    บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
    1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 W มีไลน์ในตัวพร้อม USB 
    หรือเทียบเท่า        จำนวน    1  เครื่อง 
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    2. สายลำโพงดรอบวายทองแดงแท้ ขนาด 0.90 ม.ม.  
         จำนวน 1,125 เมตร 
    3. ลำโพงฮอร์น 150WL มีไลน์หรือเทียบเท่า   
         จำนวน     6 ดอก 

   4. ไมล์พร้อมสาย    จำนวน    1 ชุด 
    5. ไมค์ลอย    จำนวน    1 คู ่
    6. ตู้แร็คใส่เครื่องขยาย   จำนวน    1 ใบ 
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของอปท.หน้าที่ 75 
    ลำดับที่ 11)  

    - ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 5 ตำบล
    น้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง  จำนวนเงิน 110 ,000 
    บาท  รายละเอียด ดังนี้ 
    1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 W มีไลน์ในตัวพร้อม USB 
    หรือเทียบเท่า        จำนวน    1  เครื่อง 
    2. สายลำโพงดรอบวายทองแดงแท้ ขนาด 0.90 ม.ม.  
         จำนวน 1,173 เมตร 
    3. ลำโพงฮอร์น 150WL มีไลน์หรือเทียบเท่า   
         จำนวน     4 ดอก 

   4. ไมล์พร้อมสาย    จำนวน    1 ชุด 
    5. ไมค์ลอย    จำนวน    1 คู ่
    6. ตู้แร็คใส่เครื่องขยาย   จำนวน    1 ใบ 
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของอปท.หน้าที่ 75 
    ลำดับที่ 12)   

    โอนลด  
    1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
    ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน 950,000 บาท  
    โอนลด จำนวนเงิน  420,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน
    เงิน 62,200 บาท (เนื ่องจากใกล้สิ ้นปีงบประมาณที ่ตั ้งไว้คาดว่าจะ     
    เหลือจ่าย) ซึ ่งเป็นอำนาจของสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติ ในการโอน  
    งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้เสนอ ขอบคุณมากครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ได้เสนอญัตติ เพื่อให้สภาฯได้พิจารณา ในเรื่อง
(ประธานสภาฯ)   เครื่องขยายเสียง ซึ่งมีทั ้งหมด 4 หมู่บ้าน ผมก็ขอเปิดอภิปรายนะครับ   
    เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้ซักถาม ขอเชิญคุณสาทร ไมถึง ครับ  

นายสาทร ไมถึง    กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมสาทร ไมถึง สมาชิกหมู่ที่ 3 
(ส.อบต. ม.3)   ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิก คณะผู้บริหาร ตลอดจน
    เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ทุกท่านครับ    
    กระผมได้ดูรายละเอียดของโครงการเครื่องขยายเสียง ทั้งหมด 4 โครงการ 
    ซึ่งตำบลน้ำพุเรามี 6 หมู่บ้าน หมู่ที ่ 1 นั้นเรามีหอกระจายข่าวอยู ่แล้ว     
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    แต่สำหรับหมู ่ที ่ 6 ไม่มีอยู ่ในโครงการ  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด           
    ก็ขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารด้วย ขอบคุณมากครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ครับก็ขอขอบคุณ คุณสาทร ไมถึง ที่ได้ซกัถาม มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
(ประธานสภาฯ)   ก็ขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นายสนธยา โปอินทร ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตำบลน้ำพุ สำหรับเรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย     
    เพื่อซื้อเครื่องขยายเสียง ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 
    และหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ให้ท้องถิ่นให้การ
    สนับสนุน ให้จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ให้มีครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  ก็ได้ทำการแจ้งไปทางหมู ่บ ้านต่างๆ          
    ซึ่งหมู่ที่ 1 นั้นมีเครื่องขยายเสียงอยู่แล้ว เพียงแต่ดำเนินการในเรื่องของ  
    การซ ่อมแซมบางรายการ  ซ ึ ่ งทางองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน ้ำ พุ                  
    ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนของหมู่ที ่ 6 นั ้น ได้บรรจุอยู ่ในข้อบัญญัติ    
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้า 20 ค่าจัดซื ้อเครื ่อง    
    ขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ที ่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด      
    สุราษฎร์ธานี จำนวนเงิน 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่อง 
    ขยายเสียงพร้อมติดตั้งตามรายละเอียด ดังนี้ 
    1. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 W มีไลน์ในตัวพร้อม USB 
    หรือเทียบเท่า       จำนวน    1  เครื่อง 
    2. สายลำโพงดรอบวายทองแดงแท้ ขนาด 0.90 ม.ม.   
         จำนวน 6,350 เมตร 
    3. ลำโพงฮอร์น 150WL มีไลน์หรือเทียบเท่า   
         จำนวน    10 ดอก 

   4. ไมล์พร้อมสาย    จำนวน    1 ชุด 
    5. ไมค์ลอย    จำนวน    1 คู ่
    6. ตู้แร็คใส่เครื่องขยาย   จำนวน    1 ใบ 
    (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อปท. หน้าที่ 75 
    ลำดับที่ 13)   
    ซึ ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะความยาวของสายลำโพงมีจำนวน  
    เพ่ิมข้ึน ก็ขอชี้แจงแค่นี้ครับขอบคุณครับ 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอเชิญคุณสายันต์ อติชาต ครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายสายันต์ อติชาติ   กระผมนายสายันต์ อติชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ     
(ส.อบต. ม.2)   หมู่ที่2 ผมอยากทราบในส่วนของสายลำโพงของหมู่ที่ 2 มีจำนวน 500 
    เมตร แต่ของหมู่อ่ืน มีจำนวน 1,125 เมตร ผมไม่ทราบว่าคำนวณจากอะไร 
    ทำไมความยาวถึงไม่เท่ากัน ขอคำชี้แจงหน่อยครับ ขอบคุณครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   นายสายันต์ อติชาติ ได้สอบถามว่า ทำไมจำนวนเงิน และระยะทาง          
(ประธานสภาฯ)    ไม่เท่ากัน ขอเชิญคณะผู้บริหารครับ  
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นายสนธยา โปอินทร ์  เร ียนท ่านประธานสภาฯท ี ่ เคารพ  กระผมนายสนธยา โปอ ินทร์              
(นายก อบต.)   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สำหรับรายการในการขออนุมัติ     
    ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจจากความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ 
    สำหรับในรายการนั ้นจำนวนที ่ต ่างกันก็ต ้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่             
    ขออนุญาตให้ท่านปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หรือเจ้าหน้าที่ได้
    ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ  ขอชี้แจงเพิ่มครับ หากดูในรายละเอียดของโครงการ หมู่ที ่ 2 ความยาว  
(ประธานสภาฯ)    ของสายไฟ มีความยาว 500 เมตร ส่วนของหมู่อื ่น มีความยาว 1125 
    เมตร น่าจะเป็นราคาในส่วนนี ้ที ่ต ่างกัน  เนื ่องจากหมู ่ที ่ 2 เป็นชุมชน        
    การใช้สายไฟต่างๆก็น่าจะน้อยกว่าหมู ่อื ่น  เพื ่อความชัดเจนก็ขอเชิญ         
    ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ 

นายปิยะพงษ ์สุวรรณชาติ  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปิยะพงษ์   
(นักป้องกันและ   สุวรรณชาติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขอชี ้แจงในส่วนของ    
บรรเทาสาธารณภัย)  เครื่องขยายเสียง ก็สืบเนื่องมาจากการได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ ในแต่ละจุด 
    ที ่มีการติดตั ้ง สภาพพื ้นที่ และลักษณะพื ้นที ่ในการติดตั ้ง มีลักษณะ      
    แตกต่างกัน คือในบริเวณของหมู่ที่ 2 มีลักษณะเป็นชุมชน การติดตั้ง       
    จึงมีระยะทางที่สั้นกว่า และการกระจายลำโพงไปยังจุดต่างๆ จึงน้อยกว่า
    พ้ืนที่ในหมู่อ่ืน ขอบคุณมากครับ 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ  ขอขอบคุณ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ สมาชิกเข้าใจตรงกัน 
(ประธานสภาฯ)    นะครับ มีท่านอื ่นจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีการซักถาม ผมขอปิด   
    อภิปรายนะครับ ผมจะขอมติในคราวเดียวกันทั ้ง 4 หมู ่เลยนะครับ          
    ใครอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องขยายเสียง พร้อมติดตั ้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู ่ที ่ 2    
    จำนวนเงิน 90,000 บาท หมู่ที่ 3 จำนวนเงิน 110,000 บาท หมู่ที่ 4 
    จำนวนเงิน 110,000 บาท หมู ่ท ี ่  5 จำนวนเงิน 110,000 บาท           
    ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  จำนวน  8 เสียง  

    ไม่อนุมัติ จำนวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

   2.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนยางอุง – 
   หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   จำนวนเงิน 584,000 บาท  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ก็ขอเข้าระเบียบวาระที่ 2.4 นะครับ ก็ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ
(ประธานสภาฯ)    เพ่ือกันเงิน ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ ด้วยครับ  
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นายสนธยา โปอินทร ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที ่เคารพ กระผมนายสนธยา โปอินทร์     
(นายก อบต.)   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ระเบียบวาระที่ 2.4 ขออนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โครงการก่อสร้าง
    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนยางอุง – หัวสะพาน
    หนองต้อ หมู ่ที ่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
    จำนวนเงิน 584 ,000 บาท ตามหนังสือบันทึกข้อความของกองช่าง         
    ที่ สฎ 78903/- ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่องขออนุมัติเห็นชอบ  
    ราคากลาง ซึ่งคาดว่าไม่สามารถที่จะก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 
    เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 จึงอาศัยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ     
    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59  
    ในกรณีท ี ่ม ีรายจ ่ายด่วน  ค่าคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง  ยังไม ่ได้              
    ก่อหนี ้ผ ูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก  ให้องค์กร     
    ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
    ระยะเวลา 1 ปี  ซ ึ ่ ง ในระเบ ียบวาระท ี ่  2.4 ก ็ ขออน ุม ั ต ิ ก ัน เงิน              
    โครงการดังกล่าว เพื่อให้สภาฯแห่งนี้ได้พิจารณาในการใช้จ่าย เนื่องจาก
    โครงการดังกล่าวนั ้นมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต ่อประชาชน           
    แต่เนื่องจาก ขั้นตอนในการดำเนินการดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน 
    ในการก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงอาศัยอำนาจ   
    ตามข้อ 59 ให้สภาฯได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ตามที่ผู ้บริหารได้เสนอญัตติ เรื ่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
    ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที ่กำหนด  ซึ ่งโครงการ        
    ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเพียงไม่กี ่โครงการที่ยังไม่ได้
    ดำเนินการ ซึ ่งต้องขออนุมัติกันเงิน สมาชิกท่านใดจะซักถามไหมครับ       
    ถ ้าไม ่ม ีผ ู ้ ใดสงส ัยจะซ ักถาม  ผมขอมต ิในท ี ่ประช ุมนะคร ับ  ตามที่              
    คณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก    
    คอนกรีต สายหลังโรงเรียนยางอุง – หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ 
    อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงิน 584,000 บาท       
    ใครอนุมัติให้กันเงิน ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  จำนวน  8 เสียง  

    ไม่อนุมัติ จำนวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

   2.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
   ของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
   จำนวนเงิน 420,000 บาท  



๙ 
 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   กระผมขอเข้าระเบียบวาระที่ 2.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่า   
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน 420,000 บาท     
    ซึ ่งมีรายละเอียดดังนี้ 2.5.1 ค่าจัดซื ้อเครื ่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง      
    (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง
    พร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 90,000 บาท 2.5.2 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
    พร้อมติดตั ้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู ่ที ่ 3 ตำบลน้ำพุ เพื ่อจ่ายเป็นค่า   
    เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 110,000 บาท 2.5.3 ค่าจัดซื้อ
    เครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที ่ 4 ตำบลน้ำพุ   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวนเงิน 110,000 บาท 
    2.5.4 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง (แบบตามสาย) หมู่ที ่ 5 
    ตำบลน้ำพุ เพื ่อจ่ายเป็นค่าเครื ่องขยายเสียงพร้อมติดตั ้ง  จำนวนเงิน     
    110,000 บาท ก็ขอเชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ เพื่อให้สภาฯอนุมัติ 
    ขอเชิญครับ  

นายสนธยา โปอินทร ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ระเบียบวาระที่ 2 2.5 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวนเงิน 420,000 
    บาท ประกอบด้วย 2.5.1 ค่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องขยายเส ียง  พร้อมติดตั้ง       
    (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง
    พร้อมติดตั ้ง จำนวนเงิน 90,000 บาท ตามรายละเอียดที ่แจ้งไว ้ใน    
    ระเบียบวาระที ่ 2.3.1 2.5.2 ค่าจัดซื ้อเครื ่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง   
    (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง
    พร้อมติดตั ้ง จำนวนเงิน 110,000 บาท ตามรายละเอียดที ่แจ้งไว้ใน  
    ระเบียบวาระที ่ 2.3.2 2.5.3 ค่าจัดซื ้อเครื ่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง  
    (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง
    พร้อมติดตั ้ง จำนวนเงิน 110 ,000 บาท ตามรายละเอียดที ่แจ ้งไว้           
    ในระเบียบวาระที่ 2.3.3 2.5.4 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง 
    (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง
    พร้อมติดตั ้ง จำนวนเงิน 110,000 บาท ตามรายละเอียดที ่แจ้งไว้ใน  
      ระเบียบวาระที่ 2.3.4 ซึ่งอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   
    รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการ
    ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
    ซึ่งในกรณีที่รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังไม่ได้ก่อหนี้
    ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง        
    ส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 
    1 ปี เนื่องจากในวันนี้เราก็ได้รับการอนุมัติในการโอนงบประมาณ  ซึ่งอีก



๑๐ 
 

    ไม่กี ่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณ คือวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งจะไม่ทัน   
    ในการก่อหนี ้ผ ูกพัน  ในโอกาสนี ้จ ึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื ่อให ้สภาฯ            
    ได้พิจารณาอนุมัติ กันเงินดังกล่าว เพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในโอกาสต่อไป
    ครับ ขอบคุณครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับ ที่ได้เสนอญัตติ กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)    ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ ึ ่ งม ีอย ู ่  4 รายการ  คือ จ ัดซื้อ          
    เครื่องขยายเสียง ของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 5 มีผู้ใดจะซักถาม
    หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที ่ประชุมนะครับ  ใครอนุมัติ ให้กันเงิน      
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความ
    เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน      
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงิน 
    420,000 บาท ของทั้ง 4 หมู่บ้าน ใครอนุมัติยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ  จำนวน  8 เสียง  

    ไม่อนุมัติ จำนวน  –  เสียง  

    งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   กระผมขอเข้าระเบียบวาระที ่ 3 เรื ่องอื ่นๆนะครับ  มีสมาชิกจะซักถาม      
(ประธานสภาฯ)   ไหมครับ ขอเชิญครับคุณสาทร ไมถึง สมาชิกหมู่ท่ี 3  

นายสาทร ไมถึง   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมสาทร ไมถึง สมาชิกหมู่ที่ 3 วันนี้เรา   
(ส.อบต. ม.3)   ก็ได้ดำเนินการประชุม ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี ้แจง ในเรื่องของการโอน
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การกันเงิน ซึ่งมีอยู่ 
    2 โครงการ แต่ยังมีอีก 2 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ถนนสาย       
    คูหลวง หมู่ที ่ 2 และ ถนนสายสามแยกนายาว - หมู่ 4 บ้านดอนทราย    
    ซึ่งยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารได้ดำเนินการทำสัญญา   
    หรือได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และประเด็นที่ 2 เรื่อง ข้อบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ ่งทางผู ้บร ิหารได้เสนอ        
    ต่อสภาฯแห่งนี้ และโครงการที่ได้อนุมัติ เห็นชอบ ในข้อบัญญัติ ผ่านสภาฯ
    แห่งนี้ แม้โครงการแต่ละโครงการ  อาจจะไม ่เป ็นไปตามประชาคม             
    ที่ดำเนินการทำตั้งแต่ต้น แต่ผมดูแต่ละโครงการแล้ว ก็อยู่ในแผนที่ผู้บริหาร
    ได้นำเสนอ ซึ่งทางสภาฯเราก็เห็นด้วย เพราะแต่ละโครงการก็มีความจำเป็น 
    เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทางสภาฯจึงได้อนุมัติ กระผม  
    จึงขอฝากถึงอนาคตข้างหน้า หากมีโอกาสได้ประชุมเรื ่องการจ่ายขาด     
    เงินสะสม ขอฝากเรื ่องถนนของหมู่ที ่ 3 หมู ่ที ่ 4  ซึ ่งเป็นถนนสายหลัก       
    แต่ปรากฏว่าถนนดังกล่าว ยังเป็นถนนดินแดงอยู่ ซึ ่งในช่วงที ่ผ ่านมา         
    ในข้อบัญญัติปี 60 ได้ทำข้อบัญญัติไว้ แต่ปรากฏว่าไม่อยู่ในแผนจึงตกไป 
    และมาจ่ายขาดในปี 2562 ซึ่งในช่วงนี้นั้นกำลังดำเนินการอยู่ เพราะฉะนั้น
    ขอฝากในโอกาสต่อไป ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สามารถถ่ายเทรถ   



๑๑ 
 

    ที ่มาจากทางตำบลควนศรี  ซ ึ ่ งสามารถป ้องก ันความหนาแน ่นของ         
    การจราจรได้ เพราะฉะนั้น ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลัก ที่ชาวบ้าน
    ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้อง
    ประชาชนชาวตำบลน้ำพุ ผมขอฝากท่านผู ้บริหารได้นำเสนอต่อสภาฯ     
    แห่งนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านนายกฯครับ 
(ประธานสภาฯ)  

นายสนธยา โปอินทร ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในการประชุมสภาฯวันนี้ สมาชิกของสภาฯทุกท่าน
    ได ้ให ้ความเห ็นชอบ  และอน ุม ัติ  ตลอดถึงการลงมติ  ในข ้อบ ัญญัติ          
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 และอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่าย เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ให้กับหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ตลอดจน
    ได้อนุมัติกันเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  ทั้ง 4 หมู่บ้าน 
    และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งความเห็นชอบ
    ดังกล่าวจะส่งผลไปถึงประโยชน์ต ่อพี ่น ้องประชาชนชาวตำบลน้ำพุ           
    ซึ่งจะใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ในการพัฒนา
    พ ื ้ นที่  ซ ึ ่ ง ในป ีนี้ เ ร าก ็ต ั ้ ง งบประมาณรายจ ่ ายไว ้ ตามข ้อบ ัญญ ัติ                
    จำนวน 33,125,400 บาท ในแผนงานต่างๆ ตามข้อบัญญัติที ่ทุกท่าน
    ได้ร ับหลักการและลงมติแล้ว ทางผู ้บริหารขอสัญญาว่า จะทำหน้าที่      
    ในการบริหาร จะทำโครงการและบริหารงบประมาณของแผ่นดินให้ดีที่สุด 
    ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอขอบคุณท่านสาทร ไมถึง ที่ได้สอบถาม      
    ถึงเรื่องถนนสายคูหลวง และถนนของหมู่ที่ 4 แยกนายาว ถ้าผมจำไม่ผิด
    ในตอนนี้ก็มีผู้รับจ้างแล้ว สายคูหลวงเป็นถนนคอนกรีต ซ่ึงต้ังงบประมาณไว้ 
    1 ล้านกว่าบาท สำหรับในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม ปัจจุบันนี้เราก็มี
    เงินสะสมมากพอสมควร คาดการณ์ว่าในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ    
    ครั้งต่อไป เราจะนำเงินสะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 
    และจะเชิญสมาชิก อบต. ทั ้ง 12 ท่าน มาร่วมพิจารณา และจะเชิญ    
    ผู ้ใหญ่บ้านมาด้วยครับ  จริงๆแล้วเป็นอำนาจหน้าที ่ของฝ่ายบริหาร             
    ที่จะเสนอต่อสภาฯ ตามความจำเป็น แต่ทั ้งนี ้เราก็ต้องอนุมัติจ่ายขาด      
    เงินสะสมตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งบางประเด็นนั้น โดยเฉพาะถนนลาดยาง   
    ตามระเบียบแล้วไม่สามารถที ่จะดำเนินการได้  เนื่องจากเป็นเร ื ่องที่            
    ไมเ่ร่งด่วน ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แต่เป็นเรื่องของเส้นทางในการ
    ท่องเที่ยว เรื่องแหล่งน้ำ เรื่องของถนนลาดยางโดยใช้ยางพารา เรื่องของ
    สนามกีฬา ซึ่งอยู่ในประเด็นที่กระทรวงมหาดไทย สามารถให้ดำเนินการได้ 
    แต่ถ้าเป็นถนนทั่วไป ก็ให้ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ ในโอกาสต่อไป     
    ผมอยากให้ท่านปลัด ได้เตรียมเอกสารไว้ แล้วจะเชิญสมาชิกให้เข้าร่วม
    ประชุม ขอบคุณมากครับ  



๑๒ 
 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ครับก็ขอขอบคุณท่านนายกฯนะครับ มีท่านอื ่นอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี         
(ประธานสภาฯ)    ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเติมนะครับ ในการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหาร    
    ส่วนตำบลน้ำพุ ในวันนี ้เราก็ได้ทำหน้าที่ เกี ่ยวกับข้อบัญญัติ อย่างน้อย        
    5 ครั้ง ซึ่งสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 ผมก็ขอขอบคุณเพื ่อนสมาชิก    
    ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
    กับสภาฯ กระผมเองก็ปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ประมาณ 6 ปี  ก็คิดว่า
    ปลายปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พวกเราก็น่าจะหมดหน้าที่ และคิดว่า 
    น่าจะไม่ได้ทำข้อบัญญัติในปีต่อไปอีกแล้ว ถ้าไม่เป็นประการอื่นนะครับ  
    เมื่อสักครู่ ท่านนายกฯก็ได้กล่าวแล้วว่าเราจะมีสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่ง      
    ในสมัยที่ 4 ในวันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2562 สำหรับข้อบัญญัติก็ขอบคุณ 
    สมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำมาเป็นเวลา 5 ปี เราทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
    ได้เต็มที่ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอเข้าสภาฯมา ถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้     
    ผมขอขอบคุณเพ ื ่อนสมาช ิก  คณะผ ู ้บร ิหาร และพนักงานทุกท ่าน        
    หัวหน้าส่วน ท่านปลัด และหัวหน้าสำนักงานปลัด ที ่ได้เข้ามาร ับฟัง        
    และตามที่ท่านนายกฯได้กล่าว เกี่ยวกับเรื่องการทำข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี สมาชิกท่านใดได้มีโอกาสเข้ามาดำเนินงาน ก็ขอฝาก  
    ข้อบัญญัติ ปี 2563 ด้วยนะครับ เพื ่อประโยชน์แก่ตำบลน้ำพุของเรา     
    ท่านนายกฯมีอะไรเพิ่มเติมครับ ผมขอเชิญท่านนายกฯครับ  

นายสนธยา โปอินทร ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสนธยา โปอินทร์ นายกองค์การ
(นายก อบต.)   บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผมขอแจ้งเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอแจ้ง
    ในที่นี้เพื่อจะนัดประชุม เพราะเมื่อเราพิจารณาแล้ว จะต้องให้เจ้าหน้าที่    
    ไปประมาณการ ซึ่งผมกลัวจะไม่ทัน ผมขอนัดประชุมในวันที่ 10 กันยายน 
    2562 ผมขอแจ้งในสภาฯ แห่งนี้ และขอให้ท่านประธานสภาฯได้หารือ  
    กับสมาชิก สำหรับกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผมจะทำหนังสือเชิญ ขอให้ท่าน   
    ประธานสภาฯ ช่วยหารือสมาชิกด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านนายกฯก็ได้หารือเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
(ประธานสภาฯ)    ซึ่งมีจำนวนเงิน 10 กว่าล้าน เผื่อสมาชิกท่านใด ที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อน 
    เร่งด่วน ใครว่าอย่างไรเสนอได้เลยครับ เชิญคุณสาทร ไมถึงครับ  

นายสาทร ไมถึง    ครับกระผมนายสาทร ไมถึง ผมเห็นด้วยนะครับ การจ่ายขาดเงินสะสม     
(ส.อบต. ม.3)   ถ้าเราทำแต่เนิ่นๆ มีอะไรผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง เราก็สามารถที่จะแก้ไข 
    และเพ่ิมเติมได้ทันท่วงที เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยครับ 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น ขอเชิญสมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)    ทุกท่าน ได้มาปรึกษาหารือกัน เพราะประชุมสมัยที่ 4 ในวันที่ 13 - 27 
    ธันวาคม 2562 ซึ่งเราก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประชุมเสร็จ
    อาจจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในวันสุดท้ายที่มีการประชุมผมจะเลี้ยงสมาชิก 
    พนักงาน ผู้บริหารทุกท่าน ก่อนจะจากไป วันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก



๑๓ 
 

    ที่ให้ความสำคัญกับการประชุม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
    พ.ศ. 2563 ครับ ขอเชิญคุณสาทร ไมถึงครับ  

นายสาทร ไมถึง    กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมสาทร ไมถึง สมาชิกหมู่ที่ 3 
(ส.อบต. ม.3)   ขอถือโอกาสนี ้ เช ิญทุกท่าน  สืบเนื ่องมาจาก ผอ.รพ.สต.บ้านยางอุง            
    ซ่ึงตำแหน่งดังกล่าวได้ว่างเว้นมาปีกว่า ที่ผ่านมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ
    รักษาการ ผอ. ตอนนี้เราได้ ผอ.แล้วนะครับ ซึ่งจะย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ 
    ในวันที่ 9 กันยายน 2562 โอกาสนี้ ผมในนามประธาน อสม. ตำบลน้ำพุ 
    ขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ท่านปลัด และหัวหน้าส่วน     
    ไปร่วมต้อนรับท่าน ผอ.เศรษฐพร รามรงค์ ซึ ่งเป็น ผอ.รพ.สต.ทุ ่งในไร่  
    อยู ่ในขณะนี้นะครับ ซึ ่งท่านประสงค์จะมาเป็น ผอ.รพ.สต.บ้านยางอุง      
    ในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญทุกท่านครับ ในวันที ่ 9 กันยายน 2562 เวลา  
    09.00 น. พร้อมกันที่ รพ.สต.บ้านยางอุง และในวันที่ 5 กันยายน 2562 
    ถือโอกาสเชิญท่านนายกฯ เข้าร่วมประชุม วางแผนเพื่อต้อนรับท่าน ผอ.   
    คนใหม่ของ รพ.สต.บ้านยางอุง เวลา 13.00 น. ซึ่งจะประชุมร่วมกับ อสม. 
    และให ้ทาง รพ.สต.เช ิญกำน ัน ผ ู ้ ใหญ่บ ้านด ้วย  ขอบคุณมากครับ            
    ท่านประธานสภาฯ 

นายดำรงศักดิ ์เพ็ชระ   ก ็ขอบค ุณ  ค ุณสาทร ไมถ ึ งคร ับ  ม ีท ่ านอ ื ่นอ ีก ไหมคร ับ  ถ ้าไม ่มี                     
(ประธานสภาฯ)    ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้ง ผมขอปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3     
    ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้ขอปิดประชุม
    ไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา 15.25 น. 

 

 
 
 


